

HDAX® 7200 LOW ASH

ช่วยเพิ่มกำลังในการผลิต ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 16%

ประวัติความเป็นมา

บริษัท กานี กลาส จำกัด หนึ่งในบริษัทเครื่องของ บริษัท กานี กรุ๊ป ที่มีชื่อเสียงในทวีปเอเชียใต้ ประเทศปากีสถาน โดยบริษัท กานี กลาส จำกัด เปิดดำเนินธุรกิจมานานกว่า 50 ปี ในด้านบรรจุภัณฑ์แก้วสำหรับการใช้งานในทางเภสัชกรรม อาหาร เครื่องดื่ม กระจกโฟลต และกระจกแปรรูปต่างๆ มีโรงงานผลิตแก้วที่ทันสมัย 7 แห่งในปากีสถาน โดยมีกำลังการผลิตปีละมากกว่า 1,570 ตันต่อวัน เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท กานี กลาส จำกัด มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและให้ความใส่ใจในเรื่องการบริการ ทำให้บริษัทสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดขนาดใหญ่ในปากีสถานได้ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดของบรรจุภัณฑ์แก้วที่ใช้ในธุรกิจการเภสัชกรรมถึง 86% ส่วนแบ่งการตลาดธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วสำหรับบรรจุอาหาร และเครื่องดื่มอยู่ที่ 73% และส่วนแบ่งการตลาดกระจกโฟลตอีกประมาณ 71%

ด้วยความใส่ใจในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยพิสูจน์ได้จากการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์แก้วที่มีลูกค้ามากกว่า 5,000 ราย และกลุ่มลูกค้าทั่วไปอีกกว่า 1,000 ล้านรายที่กระจายอยู่ทั่วโลก รวมถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศต่างๆ อีกกว่า 26 ประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีโรงไฟฟ้าเป็นของตนเองเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและส่งไปยังโรงงานสำหรับใช้ในการผลิตแก้วโดยตรง ด้วยรากฐานการผลิตที่มีขนาดใหญ่ และส่วนแบ่งการตลาดที่สูง การผลิตที่ต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ความคิดเห็นของลูกค้า

บริษัทของเราใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น HDAX® 7200 Low Ash จากคาลเท็กซ์ ในโรงไฟฟ้าของเราที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติ ประมาณปีกว่า (18 เดือน)

ยี่ห้อ / รุ่นของเครื่องยนต์ : Waukesha / VHP L5794 (LT)
: จำนวน 9 เครื่อง

ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน : 2,000 ชม. สำหรับอ่างน้ำมันแบบตั้ง
: 4,000 ชม. สำหรับอ่างน้ำมันแบบลิค

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (SLOC g/KWh) : 0.14 กิโลวัตต์ชั่วโมง

เพื่อให้โรงไฟฟ้าของเราดำเนินงานได้ราบรื่นที่สุด เราจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ รวมถึงบริการหลังการขายและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อเวลา

ทีมงานของเซฟรอนได้ให้ความรู้คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์แก่เรา รวมถึงการเก็บตัวอย่างน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วเพื่อนำไปทดสอบ และสรุปผลกลับมาได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ ทีมงาน เซฟรอน ปากีสถาน ให้บริการที่ดีกับเราเกินความคาดหมายที่เราตั้งไว้ในทุกๆ เรื่อง



“ เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะบอกว่า เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 16% หลังจากที่เราเปลี่ยนมาใช้ HDAX® 7200 Low Ash และลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันหล่อลื่นต่อวันได้ถึง 8% ”

มุฮัมหมัด คาลิล

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า บริษัท กานี กลาส จำกัด

เราเชื่อมั่นในน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ HDAX® 7200 Low Ash ที่ทำให้โรงไฟฟ้าของเราสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง และเชื่อถือได้ เราพอใจมากกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงการบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม รวมถึงค่าปรึกษาการแก้ไขปัญหาคือคอยแนะนำให้เราเสมอมา

การได้ร่วมงานกับทีมงานของเซฟรอนนับเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก เราหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของคุณภาพและบริการที่ได้มาตรฐานตลอดไป

HDAX® 7200 LOW ASH GAS ENGINE OIL / SAE 40

- เพิ่มสมรรถนะให้เครื่องยนต์
- ลดการสะสมของคราบเขม่าที่วาล์ว
- ป้องกันการสึกหรอได้ดี
- ช่วยยืดระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
- มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดลูกสูบ



ยกระดับความเชื่อถือได้โดยโปรแกรม RBL™



โปรแกรม RBL™ เป็นเครื่องมือที่ช่วยในเรื่องการให้ความสนับสนุนและความเชื่อถือได้ของธุรกิจ: ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องสารหล่อลื่นของคาลเท็กซ์ ประกอบกับผลิตภัณฑ์ที่เหนือชั้นกว่าและโปรแกรมการให้บริการที่ได้รับบริการออกแบบเป็นอย่างดี ช่วยให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปได้ไกลกว่าเดิม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.caltex.com/th